

## ประกาศ ภาคการศึกษา 1/2558

เรื่อง กำหนดการต่างๆ ของโครงการวิศวกรรม 1, และโครงการเทคโนโลยีการบิน 1

วันที่ 24-29 สิงหาคม 2558	<p>ประชุมนักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการวิศวกรรม 1, และโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน 1</p> <p style="text-align: center;">( ทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนดวันเวลา และสถานที่ )</p>
วันที่ 14 กันยายน 2558	<p>ยื่นเสนอหัวข้อโครงการวิศวกรรม 1, และโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน 1</p> <p>ยื่นแบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงการ 1 และการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา พร้อมโครงร่างย่อภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ยื่นที่งานปริญญาณิพนธ์</p>
วันที่ 25 กันยายน 2558	<p>สอบหัวข้อโครงการวิศวกรรม 1, และโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน 1</p> <p>การสอบหัวข้อโครงการ จะสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาวิชาอีก 2 ท่าน โดยใช้ <u>แบบฟอร์มการสอบหัวข้อโครงการ 1</u></p>
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558	<p style="text-align: center;"><b>ตรวจรูปเล่มโครงการ</b></p> <p>ส่งรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม ไม่ต้องเข้าปก ที่สำนักงานคณะฯ เพื่อตรวจรูปเล่ม</p>
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558	<p>กำหนดส่งรูปเล่มโครงการวิศวกรรม 1, และโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน 1</p> <p>ส่งรูปเล่มที่ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว <u>จำนวน 3 เล่ม</u> พร้อมยื่น <u>แบบฟอร์มการสอบป้องกันโครงการ 1</u> ยื่นที่งานปริญญาณิพนธ์</p>
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558	<p style="text-align: center;"><b>ประกาศรายชื่อกลุ่มที่มีสิทธิ์สอบป้องกัน</b></p> <p>หมายเหตุ กลุ่มใดไม่มีชื่อ ให้ติดต่อที่สำนักงานคณะฯ</p>
วันที่ 9 ธันวาคม 2558	<p style="text-align: center;"><b>สอบป้องกัน</b></p> <p>การสอบป้องกัน จะสอบกับคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ <u>แบบฟอร์มเสนอผลการสอบป้องกันโครงการ</u></p> <p style="text-align: center;">(ทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่)</p> <p>กลุ่มที่สอบผ่านและแก้ไขรูปเล่มแล้ว (ผ่านการยื่นต่ออนุมัติจากคณะกรรมการฯ) ให้เข้าปกเรียบร้อย <u>จำนวน 2 เล่ม</u> ยื่นที่งานปริญญาณิพนธ์</p> <p>สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้ปกสีเหลือง / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้ปกสีเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ใช้ปกสีฟ้า / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ปกสีชมพู และสาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน ใช้ปกสีส้ม</p>

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ทุกครั้งที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จะต้องมี เอกสารแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์
3. ให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์ที่งานปริญญาณิพนธ์ พร้อมรูปเล่ม และแบบฟอร์มขอสอบป้องกันโครงการ

## ประกาศ ภาคการศึกษา 1/2558

เรื่อง กำหนดการต่างๆ ของโครงการวิศวกรรม 2 และโครงการสารสนเทศ 2

วันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2558	ประชุมนักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการวิศวกรรม 2 และโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2 (ทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่)
กันยายน - พฤศจิกายน 2558	จัดทำโครงการและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558	ตรวจรูปเล่มปฏิญานิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม ส่งรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม ไม่ต้องเข้าปก ที่สำนักงานคณะฯ เพื่อตรวจรูปเล่ม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558	กำหนดส่งรูปเล่มปฏิญานิพนธ์ ส่งรูปเล่มที่ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จำนวน 3 เล่ม พร้อม ขึ้น <u>แบบฟอร์มการสอบป้องกันโครงการ 2</u> ขึ้นที่งานปฏิญานิพนธ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558	กำหนดตรวจสอบชิ้นงาน (ทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558	ประกาศรายชื่อกลุ่มที่มีสิทธิ์สอบป้องกัน หมายเหตุ กลุ่มใดไม่มีชื่อ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานปฏิญานิพนธ์
วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2558	สอบป้องกัน การสอบป้องกัน โดยใช้แบบฟอร์มเสนอผลการสอบป้องกันโครงการ ขอรับเอกสารได้ที่ งานปฏิญานิพนธ์ สำนักงานคณะฯ หมายเหตุ ทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลาสอบ
วันที่ 15 ธันวาคม 2558	กำหนดส่งปฏิญานิพนธ์ ส่งปฏิญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ไม่ต้องเข้าปก และ CD ข้อมูลปฏิญานิพนธ์ 2 แผ่น สำนักงานคณะฯ

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ทุกครั้งที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จะต้องมีการ เอกสารแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์
3. ให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์ ใบรายงานคะแนน พร้อมเล่ม และแบบฟอร์มของสอบป้องกันโครงการได้ที่งานปฏิญานิพนธ์ สำนักงานคณะฯ